

Số 242 - CV/TU
V/v tăng cường thực hiện phòng,
chống dịch bệnh Covid - 19

Hung Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Các ban Đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy

Hiện nay, trên thế giới, dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước có chung đường biên giới với nước ta, nhất là ở biên giới Tây - Nam dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Nước ta nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng tuy đã kiểm soát tốt dịch bệnh, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực. Trong khi đó tại nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và người dân đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Để duy trì vững chắc thành quả của tỉnh Hưng Yên trong phòng, chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

2- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

3- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường cảnh giác, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc, có vi phạm trong phòng, chống dịch. Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men cho tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn.

Khẩn trương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid - 19; có kế hoạch phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phù hợp với diễn biến tình hình dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để vắc-xin quá hạn.

Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo quy định.

Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép và người dân của tỉnh trở về từ vùng có dịch; trở về từ các tỉnh tiếp giáp với các nước có dịch, đặc biệt là phía Tây - Nam để có phương án xử lý phòng, chống dịch theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho nhân dân về diễn biến tình hình dịch bệnh.

5- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19; phải xác định “chống dịch như chống giặc”, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện công văn này.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban Đảng, BSD đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Báo Nhân dân, TTX Việt Nam tại Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, TC Phố Hiến,
- Lãnh đạo VPTU,
- Lưu VPTU, P.KT-XH^{Hàng}.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Duy Hưng